



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สพฐ. เร่งพัฒนาครูที่มีสมรรถนะด้านความรู้ระดับสูง เป็นครูต้นแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งพัฒนาครูที่มีสมรรถนะด้านความรู้ระดับสูง ให้เป็นครูต้นแบบ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งระบบทั่วประเทศ ว่า เมื่อวันที่ 7-8 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพท.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ได้ ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครู ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในทุกกลุ่ม สารการเรียนรู้ เพื่อจัดกลุ่มตามระดับสมรรถนะ ซึ่งแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง โดยในวันที่ 3-12 พฤษภาคมนี้ จะดำเนินการพัฒนาครูกลุ่มสูง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10 ของครูที่เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ครูกลุ่มนี้เป็นครูต้นแบบ หรือ Master Teacher โดยจะมุ่งเน้นในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และคอมพิวเตอร์ก่อน ส่วนรายวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างการ ประมวลผล และจะเริ่มดำเนินการพัฒนาครูในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ จะดำเนินการอบรมพัฒนาโดย เครือข่ายของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง

ส่วนการประเมินสมรรถนะกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กล่าวว่า จะดำเนินการประเมินความรู้ในเชิงบริหารด้วยระบบ e-testing ซึ่งเป็ นการประเมินโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ใน วันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ เพื่อจัดกลุ่มตามระดับสมรรถนะเช่นเดียวกับกลุ่มครู หลังจากนั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน จะจัดอบรมพัฒนาให้แก่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งผู้อำนวยการ สถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยุวรรณิดา พานทอง Rewriter : ทีชะสุดา ภัคดี
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 28 เมษายน 2553